



ที่ นม ๐๐๑๔/ว ๘๓๗๒

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย นม ๓๐๐๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระยะต่อไป

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ ปี ๒๕๖๕ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งได้มีข้อสั่งการเพื่อติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ กระทรวงมหาดไทย ในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะต่อไป โดยมีสาระสำคัญให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กำกับ ติดตาม การบันทึกข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน แก่คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อตจพ.) ซึ่งจะได้สรุปรายงานเสนอ คณะรัฐมนตรี ต่อไป

๒. ให้กำกับเจ้าหน้าที่ ได้ลงไปติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ที่ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นซ้ำอีก

๓. ให้สื่อสารแนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ในระยะต่อไป อาทิ การสำรวจข้อมูล ครัวเรือนตกหล่นเพิ่มเติม เข้าไปในระบบ TPMAP Logbook ซึ่งอาจมาจากข้อมูล ThaiQM หรือจากที่ได้พบในพื้นที่ เป็นต้น

จังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๕ (ระยะที่ ๒) รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ ศจพ. ทูกระดับ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ของจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๑,๗๓๙ ครัวเรือน ๒๗,๒๑๙ ปัญหา โดยให้

๑.๑ ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ. อ.) กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่าง ๆ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติตามบทบาท อำนาจและหน้าที่อย่างเคร่งครัด

๑.๒ ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ / เทศบาลนคร / เทศบาลเมือง (ศจพ.อ./ทน./ทม.) ร่วมกับ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ลงพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายเพื่อติดตาม ดูแล สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้ง

/๒.กลุ่มเป้าหมาย...